



ข่าวคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๖๘๐ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๖๘๙ E-mail agri25.cmt@gmail.com



วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เกียกกาย คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปศุสัตว์ โดยเชิญ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ และสมาคมโรงฆ่าไก่ไทย เข้าร่วมประชุม โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑. แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาน้ำดิบโคและ กระบือตกต่ำ

อุตสาหกรรมน้ำดิบโค กระบือที่ผลิตได้ภายในประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องหนังของประเทศที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท แม้ภายหลังเมื่อมีการนำเข้าหนังจากต่างประเทศจำนวนมากแต่หนังที่ผลิตภายในประเทศก็ยังมีมีความสำคัญต่อทั้งอุตสาหกรรมเครื่องหนังที่ผลิตเครื่องหนังที่มีคุณภาพเหมาะสมกับหนังที่ผลิตจากภายในประเทศและยังเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือที่มีถึง ๑,๐๕๐,๖๒๙ ครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคาน้ำดิบโค กระบือ หมักเกลือลดลงเหลือ ๙ บาท ต่อกิโลกรัมจากราคาเฉลี่ย ๔๓ บาท ต่อกิโลกรัม (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๘) ส่งผลให้ราคาน้ำดิบจากโรงเชือดเหลือเพียง ๓-๔ บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ผู้รวบรวมหนังและโรงเชือดที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำดิบโค กระบือที่ผลิตได้ภายในประเทศต่างเลิกกิจการไปเป็นจำนวนมากส่งผลให้อุตสาหกรรมน้ำดิบโค กระบือที่ผลิตได้ภายในประเทศเกิดวิกฤตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ผู้ประกอบการต้องพิจารณาใช้วัตถุดิบหรือสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศก่อน เป็นอันดับแรก การตลาดใหม่ การนำหนังดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศไปผลิตรองเท้าทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร การแปรรูปหนังดิบโค กระบือ เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่หนังฟอกสำเร็จรูป การพัฒนาคุณภาพหนังดิบโค กระบือ โดยแก้ไขปัญหาหนังโค กระบือที่เกิดจากการการกัดกินของเห็บโค การจัดทำมาตรฐานหนังดิบโค กระบือ การพัฒนาโคให้มีขนาดใหญ่ขึ้น พัฒนาเทคนิคการเลาะหนังต้องไม่ให้คุณภาพหนังเกิดความเสียหาย พัฒนาเมนูอาหารจากหนังโค กระบือ



๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดของสัตว์

ปัจจุบันเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด โดยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมถึงกำหนดมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

มาตรการระยะสั้น สร้างการรับรู้เรื่องการฉีดวัคซีน กิจกรรม Kick off ปรับการรณรงค์วัคซีนให้ตรงกับช่วงที่มักพบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค จัดตั้งเครือข่าย เช่น สื่อสังคมออนไลน์สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าสัตว์

เป็นต้น การทำลายเชื้อที่ตลาดนัดและรถรับซื้อโค การขึ้นทะเบียนรถขนส่งสัตว์

มาตรการระยะกลาง/ระยะยาว เร่งดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติโค จัดทำมาตรการเตือนภัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนมากับรถรับซื้อลูกวัวและโคสาว ผลักดันการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม GAP และสหกรณ์/ศูนย์รับน่านม GMP โดยสหกรณ์หรือศูนย์ฯ ต้องรับน่านมจากฟาร์มมาตรฐานและไม่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อยเท่านั้น



ข่าวคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๖๘๐ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๖๗๙ E-mail agri25.cmt@gmail.com



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเกษตร

๑. การเปิดโอกาสให้มีการนำเข้าหนังกินโค กระบือเข้ามาฟอกและส่งออก โดยไม่มีการเก็บภาษีได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหนังกินโคภายในประเทศ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม ควรพิจารณากำหนดมาตรการที่สามารถช่วยยกระดับราคาหนังกินโค กระบือในประเทศให้สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในระดับที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้ รวมถึงกำหนดมาตรการที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน อาทิ การกำหนดอัตราภาษีนำเข้าอย่างเหมาะสม การกำหนดปริมาณนำเข้าหนังกินโคกระบืออย่างเหมาะสม

๒. รัฐบาลควรมีการส่งเสริมให้เกิดการนำเข้าหนังกินโค กระบือภายในประเทศเกรดซี ที่ผลิตได้ร้อยละ ๗๐ ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เจลาตินฮาลาล โดยนำไปผลิตแคปซูลยา ซึ่งสามารถยกระดับราคาหนังกินโคกระบือภายในประเทศได้

๓. รัฐบาลควรพิจารณากำหนดแนวทางการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้ให้สอดคล้องกับภาวะราคาของสินค้าเกษตรในประเทศเพื่อป้องกันปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างยั่งยืน

๔. คณะกรรมการการเกษตรจะมีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อขอให้พิจารณาสนับสนุนการใช้หนังกินโค กระบือภายในประเทศผลิตรองเท้าทหารเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้หนังกินโคของไทย

๕. สืบเนื่องปัญหาการปศุสัตว์เป็นประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการการเกษตรจะพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ทางออกที่รอบคอบ รอบด้าน ในโอกาสต่อไป



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สำนักกรรมการ ๑
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ เวลา ๑๖.๒๕ นาฬิกา